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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 ในรปูแบบการประชมุระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) 
วนัพุธที ่23 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. 

ณ หอ้งฟูจ1ิ ชัน้ 4 โรงแรมนิกโก ้กรุงเทพ เลขที ่27 ซอยสุขมุวทิ 55 (ทองหล่อ)  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) เมื่อวันพุธที่ 23 
เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งฟูจ1ิ ชัน้ 4 โรงแรมนิกโก ้กรุงเทพ เลขที ่27 ซอยสุขมุวทิ 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  โดยมกีรรมการบรษิทั จ านวน 9 คน จากกรรมการทัง้คณะ 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.29 
ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผ่านสื่อออนไลน์ ดงันี้ 

 

กรรมการทีร่่วมประชุมดว้ยตนเอง 
1. พลเอก จรลั  กุลละวณิชย ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
2. พลตร ีพชัร  รตัตกุล กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนื /  

 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายประกติ  ประทปีะเสน กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นายยรรยง  เมธาพาณิชย ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน /                         

  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรหิารความเสีย่ง                                                                                                         
5. นางปรยิา จรีะพนัธุ ์ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
6. นายด ารงรกัษ อภบิาลสวสัดิ ์ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / กรรมการความยัง่ยนื 
7. นายพงศกร เทีย่งธรรม กรรมการ / ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรหิารความเสีย่ง  

 

กรรมการทีร่่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์ 
1. นางเคอรร์ี ่- แอน ชพิพ ์ กรรมการ 
2. นายสวนิท ์ชาตสุิวรรณ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ                                                                                                  

 

กรรมการทีล่าประชุม   
1. นายฟิลปิป์ ฮวิโก ้กุชชี ่ กรรมการ   
2. นายโยฮนั วลิเลีย่ม มารต์นิ ยนัเซ่น กรรมการอสิระ 
3. หม่อมหลวงธษินั  ศรธีวชั กรรมการ 
4. พลต ารวจเอก จารุวฒัน์ ไวศยะ   กรรมการ 
5. นายปกรณ์ สุขมุ กรรมการ 

 

ผูบ้รหิารทีร่่วมประชุมดว้ยตนเอง 
1. นายอมัรทิ คมุาร ์เซรสธา ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ (CFO) 

2. นายนันทวิตั ธรรมหทยั รองประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร-Corporate Affairs and  

 Communications 

3. นายสราภสั เทีย่งธรรม รองประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารอาวุโส - CDE Assets &  

 Maintenance 

4. นางสาวเพลนิพรรณ รชักจิประการ ผูช้่วยบรหิารของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร     

5. นางสาวนิธนิาถ จนัทสุรสั ผูอ้ านวยการบญัช ีท าหน้าทีค่วบคุมดแูลการท าบญัช ี
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6. นางสาวมารสิา สงัวรนิตย ์ เลขานุการบรษิทั 
 

 

คณะผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ทีร่่วมประชุมดว้ยตนเอง 
1. นางสาวชนารตัน์ จนัทรห์วา ผูส้อบบญัช ี  
2. นางสาวสุจติรา ขาวบรสุิทธิ ์ ผูส้อบบญัช ี  

 

ทีป่รกึษากฎหมาย และเป็นสกัขพียานในการตรวจนับคะแนน ทีร่่วมประชุมดว้ยตนเอง 
1. นายอดุลย ์โฆษกจิจาเลศิ นักกฎหมาย 

 

อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย  
1. นายสมพงษ์ เหมบุตร เขา้ร่วมประชุมทีห่อ้งประชุมซึง่ใชถ้่ายทอดผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
2. นางสาวชนาธปิ วทิยากูล เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์  

 
เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น. คุณชุติมนัต์ จนัทรานิเวศน์ รบัหน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการ การประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2568 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบรดิ (Hybrid Meeting) ของบรษิทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) โดย
การประชุมรูปแบบไฮบรดิ (Hybrid Meeting) โดยจดัการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องฟูจ1ิ ชัน้ 4 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ 
เลขที่ 27  ซอยสุขุมวทิ 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งการประชุมในรูปแบบ
อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และเป็น
ระบบที่ผ่านมาตรฐานของส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) (ETDA) โดยบรษิัทฯ จดัให้มผีู้ให้บรกิารจดั
ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีม่คีวามเชีย่วชาญและไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งแล้ว นอกจากนี้   ยงัไดจ้ดัใหท้ี่
ปรกึษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย  และ
ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ตลอดจนหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

คุณชุตมินัต์ จนัทรานิเวศน์ ผู้ด าเนินรายการ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า การประชุมในครัง้นี้ บรษิัทฯ จะมกีารด าเนินการ 
เก็บ ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ภาพนิ่ง เสยีงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เขา้ร่วมประชุม เพื่อการบนัทกึและการจดัท า
รายงานการประชุม การบรหิารจดัการการประชุม เป็นตน้ อกีทัง้ยงับนัทกึสื่อวดิทิศัน์เพื่อน าไปเผยแพร่บนเวบ็ไซตต์่อไป 

 
วิธีปฏิบติัในการประชุมซ่ึงจะเป็นไปตามเอกสารท่ีได้น าส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว โดยมีกติกา 

วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเหน็ ดงัน้ี 
การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ 

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ    
เสรจ็สิน้ตามล าดบั 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีร่่วมประชุม ณ สถานทีจ่ดัประชุม 
1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ร ับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับ          

บตัรลงคะแนนทีม่บีารโ์คด้ ณ จุดลงทะเบยีนก่อนเขา้ร่วมประชุม 
2. ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะทีไ่ม่ไดร้บับตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบยีน คอื กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไดอ้อกเสยีงลงมตใินหนังสอื

มอบฉนัทะเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ จะนับคะแนนเสยีงตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะดงักล่าว 
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมอืขึ้นและเมื่อประธานฯ 

อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทัง้สถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะ หรือ เขยีนค าถามลงใน
กระดาษแล้วส่งใหเ้จา้หน้าที ่โดยบรษิทัฯ จะตอบค าถามในหอ้งประชุมเฉพาะวาระทีเ่กี่ยวกบัเรื่องทีต่้องลงคะแนน
เสยีงเท่านัน้  
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4. กรณีมผีู้ประสงค์จะลงคะแนนเสยีง “ไม่เห็นด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่บรษิทัฯ ได้
จดัเตรยีมไวใ้ห ้พรอ้มลงลายมอืชื่อในใบลงคะแนนแลว้ยกมอืขึน้ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีเ่กบ็ใบลงคะแนนและน าไปบนัทกึ
การลงคะแนนต่อไป 

5. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนโดยท าเครื่องหมายใหช้ดัเจน กรณีทีจ่ะถอืว่าเป็นบตัรเสยี หมายถงึ 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสยีงเกินกว่า 1 ช่อง    
ในบัตรลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการ
ลงคะแนนในบตัรโดยไม่ลงชื่อก ากบั 

6. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีวามประสงคจ์ะกลบัก่อนทีก่ารประชุมจะสิน้สุด ขอใหส่้งคนืบตัรลงคะแนน
ทัง้หมดกบัเจา้หน้าที ่เพื่อน าคะแนนเสยีงหกัออกจากฐานคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม 

 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
พธิกีรน าเสนอคลปิวดิโีออธบิายวธิกีารถามค าถามหรอืแสดงความคดิเหน็และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน 

 
ทัง้นี้ในการตอบค าถาม บริษัทจะตอบค าถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับค าถามนัน้ๆ อย่างไรก็ดีหากมี

จ านวนค าถามทีถู่กส่งเขา้มาจ านวนมาก บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาคดัเลอืกค าถามตามความเหมาะสม หรอืน าค าถาม
ของท่านไปตอบตอนทา้ยการประชุม หรอืน าไปตอบไวห้น้าเวป็ไซตข์องบรษิทั 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการตดัภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่น
ประมาทผู้อื่น หรอืละเมดิกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมดิสทิธขิองบุคคลอื่น หรอืเป็นการรบกวนการประชุม หรอืก่อให้เกดิ
ความเดอืดรอ้นต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมรายอื่น 
 

พธิกีรจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุดในวาระ
นัน้ๆ โดยมตใินทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ ประกอบดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี้ 

• วาระที ่1 วาระที ่3 วาระที ่4 วาระที ่5 และวาระที ่7 ตอ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

• วาระที ่2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งลงมต ิ
• วาระที ่6 ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของถอืหุน้ทีม่าประชุม 

  
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2568 ล่วงหน้าในระหว่าง

วนัที ่1 พฤศจกิายน 2567  ถงึ 31 ธนัวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
 
พิธีกรได้แจ้งค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล        

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีวตัถุประสงค์และความจ าเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
กฎหมาย โดยอ้างองิถงึ “กฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และพระราชบญัญตัิ
การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง” บรษิทัฯ มหีน้าทีต่้องจดัท าทะเบยีนผูถ้อืหุน้และจ าเป็นจะต้องเกบ็
รวบรวม รวมทัง้บนัทกึเสยีง หรอืทัง้ภาพและเสยีงของผูร้่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลา และขอ้มลู ชื่อผูใ้ชง้าน (Username), 
(Password) วัน เวลาของการเข้าร่วมประชุมและเลิกประชุม , ข้อมูล IP Address ของผู้ร่วมประชุมเพื่อใช้เปิดเผยและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รบัมอบฉันทะเพื่อการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 ผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ซึง่จะมกีารจดัส่งเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง การประมวลผล การออกเสยีงลงมต ิและการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การประชุมผู้ถือหุ้นดงักล่าว โดยมขีอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ถอืหุ้น และ/หรอื ผู้รบัมอบฉันทะ นัน้ บรษิัทฯ ขอเรยีนให้ทราบว่า 
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บรษิัทฯ จะเก็บรกัษาและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยค านึงถงึการคุ้มครองสทิธคิวามเป็นส่วนตวัและ
ขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นส าคญั 
 
โครงการ Care The Bear ด้วยหาดทพิย์มุ่งมัน่ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ช่วยลดปรมิาณ   
ก๊าซเรอืนกระจกอย่างเสมอมา และการประชุมครัง้นี้เป็นอกีครัง้ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ Care The Bear ของทางตลาดหลกัทรพัย์      
แห่งประเทศไทย ดังนัน้ การจัดการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด ในครัง้นี้  ใคร่ขอความร่วมมือและขอเชิญชวนท่าน
คณะกรรมการ ท่านผู้บรหิาร ท่านผู้ถือหุ้น ผู้รบัมอบอ านาจ และทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งโดยการ สแกน QR Code ตามที่
ปรากฏ และตอบค าถามสัน้ ๆ เพื่อน าขอ้มูลไปประมวลผลใหทุ้กท่านได้ทราบในช่วงทา้ยของการประชุมว่าในการจดัประชุม   
ครัง้นี้ พวกเราสามารถร่วมลดปรมิาณ Carbon footprint ไดเ้ท่าไหร่ 
 
บรษิัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2568 ณ วนัที่ 21 มนีาคม 2568 ซึ่งในการ
ประชุมครัง้นี้มผีูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 76 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 49 ราย รวมจ านวนผูถ้อืหุน้
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้สิน้ 125 ราย ถอืหุน้รวมกนัได ้ 254,494,190 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 63.3194 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด เป็นอนัครบองค์ประชุม โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ ขอ้ที ่45 ซึง่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัองค์ประชุมว่าตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่
น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด จงึครบเป็นองคป์ระชุม  

 
 

 หลงัจากนัน้ ผูด้ าเนินรายการ กราบเรยีนเชญิ พลเอก จรลั กุลละวณิชย ์กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ ท าหน้าที่
ประธานทีป่ระชุมฯ เปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2568 ในรปูแบบการประชุมระบบไฮบรดิ (Hybrid Meeting) 
 

ท่านประธานฯ กล่าวต้อนรบัและเปิดการประชุมฯ การประชุมวนันี้มวีาระการประชุมทัง้หมดรวม 8 วาระ จงึเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเรื่องต่างๆ ตามล าดบัวาระการประชุม ดงันี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 

 พลเอก จรลั กุลละวณิชย ์ประธานทีป่ระชุม ไดเ้สนอการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2567 ซึง่ไดจ้ดัใหม้ขีึน้เมื่อวนัพุธ
ที ่24 เมษายน 2567 โดยจดัส่งส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2567 ใหผู้ถ้อืหุน้ในรปูแบบควิอารโ์คด้ QR Code 
มาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม สามารถดาวน์โหลดไดต้ามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่3 
 
 คณะกรรมการมคีวามเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มี
การบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถูกต้อง ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดควิอาร์โคด้ QR 
Code ไดต้ามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่3  

  
 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถามและไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดถามค าถามในวาระนี้ ประธานฯ 
จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ  

  
 ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2567 ซึ่งไดจ้ดัใหม้ขีึน้เมื่อวนัพุธที ่
24 เมษายน 2567 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน (คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท)์ 
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มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 254,959,735 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 254,959,735 - 

 

หมายเหตุ:  ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้น จ านวน 17 ราย คดิเป็นจ านวน 465,545 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุม
จ านวน 142 ราย ถอืหุน้รวมกนัได ้254,959,735  หุน้ 

 
วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2567 

 พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุมได้แจ้งว่า บรษิัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2567 ดงัปรากฏ
รายละเอียดในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2567 ในรูปแบบควิอาร์โค้ด QR Code ซึ่งส่งมาพร้อมกบั
หนังสอืเชญิประชุม ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่3 

ประธานฯ แจง้ถงึนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัของหาดทพิยว์่า บรษิทั หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั 
หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทในเครอื ให้ความส าคญัและยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ โปร่งใส 
ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัจรยิธรรม และแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

นับตัง้แต่ปี 2556 จนถงึปัจจุบนั รวมเวลากว่า 12 ปี ทีห่าดทพิยไ์ดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิของแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนั
ของภาคเอกชนไทย หรือ CAC นัน้ พนักงานของหาดทพิย์ทุกระดบัยงัคงยึดมัน่นโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อต้านทุจรติ       
คอร์รปัชนัอย่างสม ่าเสมอ และในปีที่ผ่านมา หาดทพิย์ได้เชญิชวนคู่ค้าของเราร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นเครือข่ายธุรกิจ
โปร่งใสในโครงการ Change Agent อีกด้วย เรายงัคงด าเนิน “นโยบายงดรบัของขวญั (No gift Policy)” ในทุกเทศกาลและ   
จากการด าเนินงานในปี 2566 บรษิทัฯ ไม่พบประเดน็การคอรร์ปัชนัและการกระท าผดิดา้นจรยิธรรม 
 

ประธานฯ กล่าวเชญิ พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร แจง้ต่อทีป่ระชุมดงัต่อไปนี้ 
 

พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร กล่าวต้อนรบัท่านผู้ถอืหุน้ จากนัน้แสดงวดิโิอเกี่ยวกบั
บรษิทัฯ และรายงานต่อทีป่ระชุมดงัต่อไปนี้ 

จากวดิทิศัน์ทีท่่ายผูถ้อืหุน้เหน็นัน้ เป็นการเน้นย ้าใหเ้ฆน้ถงึปรชัญาการท างานของเรา ทีน่อกจากจะสรา้งผลก าไรให้
ผุ้มส่ีวนได้ส่วนเสยีแล้ว สิง่ที่ส าคญัยิง่ของคนหาดทพิย์ คอืความพยายามทีท่ าสงัคมรอบขา้งดขีึน้ในขดีความสามารถของเรา 
เป็นความภาคภูมใิจของพนักงานและบรษิทัของเรา 
 
รางวลัในปี 2567  

• รางวลัจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ESG rating เป็น AAA ปีที ่7 ต่อกนั 
• CG score rating ได ้Excellent 2 ปีตดิต่อกนั และเรายงัอยู่ใน ESG 100  
• รางวลัจาก UN 2nd runner-up position in the Gender-Responsive Marketplace category 
• Human Rights Awards 2024 เป็นปีที ่5 ตดิต่อกนั 
• 3rd CAC Recertification for 2024 – 2027 เป็นการรบัรอง CAC ครัง้ที่ 3 ดงัที่ท่านประธานเรยีนให้ทราบว่าเราเป็น

สมาชกิตัง้แต่เริม่ตน้ 12 ปีทีแ่ลว้ 
 
 
ภาพรวมปี 2567 อยู่ในเกณฑท์ีน่่าพอใจกว่าปี 2566 ถา้ท่านจะเหน็ว่า 
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ตลาดเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic Ready to Drink : NARTD) ในภาคใต้ในปี 2567 มกีารเตบิโตขึน้
รอ้ยละ 10 จากปี 2566 ซึ่งในปี 2566 ตลาด NARTD เตบิโตสูงอยู่แล้วซึ่งเตบิโตรอ้ยละ 18.5 เตบิโตมากกว่าภาคอื่นๆในไทย 
ทัง้ประเทศตลาด NARTD เตบิโต รอ้ยละ 7.0  น ้าอดัลมเตบิโตรอ้ยละ 9.5  น ้าดื่มมกีารเตบิโตรอ้ยละ 11 และน ้าดื่มผลไมม้กีาร
เตบิโตรอ้ยละ 15 ท าใหส่้วนแบ่งการตลาดของเราอยู่ทีร่อ้ย 24.7 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัปี 2566 แต่ส าหรบัส่วนแบ่งการตลาดน ้าอดัลม
ของบรทั อยู่ทีร่อ้ยละ 78.3 จะเหน็ไดว้่าส่วนแบ่งการตลาดถดถอยลงในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ซึ่งเกดิจากการแข่งขนัและแหตุผล
ทีผ่มจะเรยีนใหท้ราบภายหลงั อย่างไรกด็ ีเรายงัเป็นผูน้ าน ้าอดัลมในภาคใต้ 

 
ผลงานหลกั (Key Results) ในปี 2567  
มยีอดขายทัง้หมด 72.4 ล้านลงั ซึ่งเพิม่ขึ้นร้อยละ 3.5 จากปี 2566 โดยแบ่งออกเป็นยอดขายในเขตภาคใต้ 68.8 

ล้านลงั และยอดขายใหก้บับรษิทั ไทยน ้าทพิย์ จ ากดั 3.7 ล้านลงั ส่วนแบ่งตลาดของน ้าอดัลมอยู่ทีร่อ้ยละ 78.3 ส่วนแบ่งตลาด
ของ NARTD อยู่ทีร่อ้ยละ 24.7 ส่วนแบ่งตลาดของน ้าดื่มน ้าทพิย์เตบิโตอยู่ทีร่อ้ยละ 8.0  

ปีทีแ่ลว้ยอดขายสนิคา้ไม่มนี ้าตาลอยู่ทีร่อ้ยละ 5.1 ของยอดขายทัง้หมด และสนิคา้ไม่มนี ้าตาลมยีอดขายเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 22.9 ซึง่เป็นยุทธศาสตรข์องเราทีพ่ยายามเพิม่การเตบิโตของสนิคา้ไมม่นี ้าตาลเน่ืองจากความตอ้งการของผูบ้รโิภคและเรื่อง
ของภาษีน ้าตาล ช่องทางการขายทีม่กีารเตบิโตมากนัน้กค็อืช่องทางจดัจ าหน่ายรา้นสะดวกซื้อ (CVS) เตบิโตรอ้ยละ 15 และ
ช่องทางจดัจ าหน่ายโรงแรม รา้นอาหารและ คาเฟ่-จดัเลี้ยง (HORECA) เตบิโตรอ้ยละ 19 การวางตู้เยน็เพื่อเพิม่ยอดขายและ
เพื่อให้การบรโิภคสนิค้าของเราอยู่ในอุณหภูมทิี่เหมาะสม  เราเพิม่การวางตู้เยน็ได้ร้อยละ 10 ซึ่งปัจจุบนัเรามตีู้เยน็ในตลาด
ทัง้หมด 17,000 ตู ้การด าเนินการลงทุนเรื่องนี้จะด าเนินการต่อเน่ืองต่อไปและ Aggressive มากขึน้ 

รายไดข้องยอดขายเตบิโตรอ้ยละ 4.1 อยู่ที ่8,129.8 ล้านบาท อตัราก าไรขัน้ตน้ (GP Margin) อยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 42.7 
จากอตัรารอ้ยละ 42.2 ในปีก่อน Growth Margin (การเตบิโตของก าไร) ในระดบันี้เป็น Best Practice (การด าเนินการในระดบั
ดเียีย่ม) ในธุรกจิของ Coca-Cola ทัว่โลก ก าไรสุทธเิพิม่ขีน้รอ้ยละ 0.6 อยู่ที ่601.7 ล้านบาท ก าไรต่อหุน้ (EPS) ที ่1.49 บาท
ต่อหุน้ อตัราก าไรสุทธอิยู่ทีร่อ้ยละ 7.4 ลดลงจากรอ้ยละ 7.7 ในปี 2566 

 
ผมขอเรยีนเชญิคุณอมัรทิ คุมาร ์เซรสธา ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายการเงนิ (CFO) รายงานต่อทีป่ระชุม 

 
คุณอมัรทิ คุมาร ์เซรสธา ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ (CFO) รายงานต่อทีป่ระชุมดงัต่อไปนี้ 
ผลการด าเนินงานทางการเงนิปี 2567  
ปรมิาณยอดขายปี 2567 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.5 และมปีรมิาณยอดขายทัง้หมดจ านวน 72.4 ล้านลงั โดยมปีรมิาณขายใน

พืน้ทีภ่าคใตจ้ านวน 68.8 ลา้นลงัและปรมิาณขายในการจา้งผลติซึง่ส่งใหบ้รษิทัไทยน ้าทพิยจ์ านวน 3.7 ลา้นลงั  รายไดจ้ากการ
ขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ซึ่งมากกว่าปริมาณขาย 0.6 จุดเปอร์เซ็น รายได้ขายในพื้นที่ภาคใต้จ านวนเพิม่ขึ้นร้อยละ 5.8 ซึ่ง
มากกว่าการเติบโตของปรมิาณขายที่มปีรมิาณขายเพิม่ขึ้นร้อยละ 3.5 ซึ่งเป็นผลมาจากการขึ้นราคาสนิค้าบางรายการในปี 
2566 และปี 2567 อตัราก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ 0.5 จุดเปอร์เซน็ต์   ในปีทีผ่่านมาเราเผชญิจากราคาวตัถุดบิที่เพิม่ขึน้คอืน ้าตาล
และกระป๋องเปล่า เรากบ็รรเทาผลกระทบจากการขึน้สนิคา้บางรายการ  

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้ร้อยละ 6.5 เนื่องจากค่าใชจ้่ายในการขนส่งสูงขึน้เนื่องจากราคาน ้ามนัดเีซล

สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการตลาดและการขายจากการเพิ่มของช่องทางทางการขายเช่นร้านสะดวกซื้อและ คาเฟ่-จัดเลี้ยง 
(HORECA)  และค่าใช้จ่ายพนักงานและมคี่าใช้จ่ายครัง้เดยีวที่ 19.6 ล้านบาทจากสายการผลติขวดแก้วสายใหม่ที่ย้ายจาก
หาดใหญ่พุนพนิ สุราษฏรธ์านี ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้สงูขึน้และมโีครงการเกดิขึน้ท าใหม้ดีอกเบีย้จากเงนิกู ้ค่าใชจ้่ายทางภาษสีงูขึน้
ร้อยละ 21.3 ก าไรสุทธอิยู่ที ่602 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 0.6  อตัราก าไรขัน้ต้นและอตัราการท าก าไร EBITDA เพิม่ขึ้น 0.5 
และ 0.6 จุดเปอร์เซน็ตต์ามล าดบัในขณะทีอ่ตัราก าไรสุทธอิยู่ทีร่อ้ยละ 7.4 ลดลง 0.3 จุดเปอร์เซน็ต์ เนื่องจากภาษทีีม่ผีลบงัคบั
ใชใ้นปีทีผ่่านมา 
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ขอ้มลูการเงนิทีส่ าคญัส าหรบังบแสดงฐานะการเงนิและงบแสดงกระแสเงนิสด  
ทางด้านงบแสดงฐานะทางการเงนิมกีารเปลี่ยนแปลง สนิทรพัย์เพิม่ขึน้ร้อยละ 13 หรอืมากกว่า 800 ล้านบาท จาก

การทีส่ายการผลติขวดแกว้ใหม่ทีต่ดิตัง้  
ส่วนกระแสเงนิสด เราสามารถคงกระแสเงนิสดในระดบัทีด่ ีโดยสามารถสรา้งกระแสเงนิสดจากการกจิกรรมด าเนินงาน

ได ้1.090 ล้านบาท ซึ่งใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ านวน 961 ล้านบาท และมกีจิกรรมการจดัหาเงนิจ านวน 137 ล้านบาทรวมถงึ
การจ่ายเงนิปันผล 418 ลา้นบาทและการกูเ้งนิจากธนาคารจ านวน 309 ลา้นบาท และมดีุลเงนิสด ณ สิน้ปีจ านวน 89 ลา้นบาท 

 
ขอ้มลูการเงนิทีส่ าคญั-อตัราทางการเงนิทีส่ าคญั  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) เพิม่ขึน้ โดยมจี านวนรอ้ย

ละ 11.2 และรอ้ยละ 14.9 ตามล าดบั อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E) อยู่ในอตัรา 0.77 เท่า ซึง่เป็นผลจากเงนิกูร้ะยะ
ยาวเพื่อโครงการทีไ่ดล้งทุนและ อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (IBD/E) อยู่ในอตัรา 0.26 เท่า ซึง่เป็นตวั
เลขที่รบัได้ ด้านอตัราส่วนของกิจกรรมอยู่ในระดบัที่ดี วงจรเงินสดอยู่ที่ 29 วนั ซึ่งต ่ากว่าเป้าหมาย 30 วนัที่วางไว้ ด้าน
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage)  คอื 36 เท่า ต ่ากว่าปีก่อนหน้าเนื่องจากค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย
จากเงนิกูร้ะยะยาว 

 
ผลติภณัฑใ์หม่ในปี 2567 และกจิกรรมทางการตลาด 
ส่วนใหญ่เป็นสินต้าในกลุ่มไม่มนี ้าตาลเพื่อเพิ่มสินค้าในกลุ่มไม่มนี ้าตาลซึ่งเป็นกลุ่มที่ท าได้ดีในปี 2567 กิจกรรม

กระตุน้การขายต่างๆเช่นเทศกาลดนตรแีละกจิกรรมทีส่ าคญัตอื Coca Cola Foodmark การปักหมุดรา้นเดด็  
 
สนิคา้ใหม่ไตรมาส 1 ปี 2568  
เรายงัคงเน้นทีก่ลุ่มสนิคา้ไม่มนี ้าตาล ในส่วนทีท่ าไปแล้วไตรมาสแรกคอืรสชาตวินิลา ในปี 2568 เราจะยงัร่วมมอืกบั 

Coca Cola หาสนิคา้ใหม่ต่อไป 
 
พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร รายงานต่อทีป่ระชุมดงัต่อไปนี้ 
 

วสิยัทศัน์อกี 8 ปีขา้งหน้า  
 
เป้าหมายที่เราวางไว้ตัง้แต่ปี 2566 ไปจนปี 2575 ซึ่งก็คือ 8 ปีข้างหน้า เราวางเป้าหมายว่าเราจะเพิ่มส่วนแบ่ง

การตลาดของ NARTD ซึง่กค็อืเครื่องดื่มทุกประเภททีห่าดทพิยข์ายใหไ้ดร้อ้ยละ 35 โดยในปี 2570 เราวางเป้าหมายรายไดอ้ยู่
ที่ 1.1 หมื่นล้านบาท มอีตัราการเตบิโตแบบทบต้นต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 9 และปี 2575 มเีป้าหมายรายไดท้ี่ 1.5 หมื่นล้าน
บาท มอีตัราการเตบิโตแบบทบตน้ต่อปี (CAGR) ทีร่อ้ยละ 8 

เราท าไดโ้ดยใหม้ส่ีวนแบ่งการตลาดมากกว่ารอ้ยละ 80 แมว้่าจะมกีารแขง่ขนัรุนแรงและมพีืน้ทีก่ารแขง่ขนัค่อนขา้งไม่
เท่าเทยีมเนื่องจากโครงสร้างทางภาษี เรากต็้องมกีารรกัษาต าแหน่งในการเป็นผูน้ าน้อดัลมใหไ้ดม้ากกว่าร้อยละ 80 เราต้อง
สรา้งการเตบิโตในเครื่องดื่มประเภทอื่นๆเช่นน ้าดื่ม น ่าผลไม ้และน ้าชา และการเขา้ไปคา้ขายในสนิคา้อื่นๆที ่Coca Cola มอียู่ 
ซึ่งโค้กมอียู่มากกว่า 200 แบรนด์ในปัจจุบนั แต่ทัง้นี้ขึ้นกบัความพร้อมและการส ารวจตลาด ประการสุดท้ายในเรื่องของการ
พฒันาขดีความสามารถของเราทุกดา้นรวมถงึการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และการเปลีย่นแปลงที ่AI มผีลกระทบต่อสิง่
ต่างๆทีอ่ยู่ในชวีติประจ าวนั ซึ่งยากในการบบรลุเป้าหมาย แต่ผมเชื่อว่าท าได ้ตัง้แต่ต้นปีมานี้ มสีญัญาณหลายๆอย่างทีท่ าให้
เราตอ้งปรบัแผน  
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เป้าหมายของปี 2568 
• การเตบิโตของรายได ้
o การเตบิโตของรายไดอ้ยู่ทีร่อ้ยละ 5-7  
o การเตบิโตของปรมิาณขายอยู่ทีร่อ้ยละ 2-4 
o อตัราก าไรขัน้ตน้มากกว่ารอ้ยละ 40 

จากปี 2566 และปี 2567 ที่ผ่านมา เป้าหมายดงักล่าวดูเหมือนไม่ยาก แต่มสีญัญาณหลายๆอย่างที่เกิดทัว่โลก โดยเฉพาะ
นโยบายจากประเทศมหาอ านาจในเรื่องของภาษแีละอื่นๆ มผีลกระทบใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ใน 3-4 เดอืนทีผ่่าน
มาและกระทบเราด้วย นักท่องเที่ยวในภาคใต้จ านวนยงัมากอยู่ แต่ Profile นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การ
จบัจ่ายใช้ส่อยในนักท่องเที่ยวทีเ่ขา้มาตัง้แต่ต้นปีเทยีบกบัปีที่แล้วแตกต่างอย่างชดัเจน ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกบัการท่องเทีย่ว
ไดร้บัผลกระทบจากการฝืดเคอืงของเศรษฐกจิอย่างเหน็ไดช้ดั แม่โรงแรมจะเตม็ แต่บรษิทัทวัร์และสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆจะ
ชะลอ ในปี 2568 เป้าที่วางไว ้เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เราต้องปรบัตวั และผมเชื่อว่าทมีของเราท าไดด้้วยการน าเอาการบรหิาร
จดัการรายได ้โดยเคยเรยีนทีป่ระชุมครัง้ก่อนๆว่า เราไม่ไดข้ายแบบ One Size Fit All เราบรหิารจดัการโอกาสในการดื่มแบบ
ไหน ใช้สนิค้าอะไร ราคาเท่าไหร่ ช่องทางไหน อย่างไร เราจะสามารถ Maximaize รายได้ของเรา เรามแีผนรองรบัส าหรบั
ปัญหาเศรษฐกจิปัจจุบนั 
 

• สนิคา้และการปฏบิตักิารตลาด 
o เพิม่รา้นคา้รอ้ยละ 10 ตอ้งปรบัปรุงการปฏบิตักิารการตลาด 
o ธุรกจิขวดแก้ว ท าใหเ้ราเสนอสนิคา้ใหม่และขยายการจดัจ าหน่าย เนื่องจากคู่แข่งไม่ม ีท าใหเ้ราสามารถสรา้ง

ความแตกต่าง ขัน้ตน้เราจะขายแต่น ้าอดัลม แต่เครื่องจกัรน้ีสามารถผลติสนิคา้อื่นๆได ้เช่นสนิคา้ไม่อดัลม 
o ผลิตภัณฑ์ไม่มีน ้าตาลต้องขยายตัวให้เร็วกว่านี้ เพราะเรื่องภาษีน ้าตาลและรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้รโิภค 
o สนิคา้ขนาดเลก็ Immidiate Consumption Pack (IC pack) ก าไรสงู เราตอ้งขยายตวัมากขึน้ 
o วางตูเ้ยน็ขยายใหไ้ดร้อ้ยละ 10-15 ต่อปี 

• แผนบรรเทาภาษนี ้าตาล 
ซึง่เรว็ๆนี้จะครบเฟสสุดทา้ยของภาษนี ้าตาลทีจ่ะส่งผลต่อบรษิทัประมาณ 120 ลา้นบาท ใชก้ารบรหิารจดัการรายได ้

o ผลกัดนัการเตบิโตของรายได ้ 
o OBPPC โอกาสทีเ่หมาะสม แบรนด ์ราคา ขนาดและช่องทาง 

• กระบวนการแปลงขอ้มลูไปสู่รปูแบบดจิทิลั (Digitalization) 
น า AI มาช่วย โดยเฉพาะพนักงานในพืน้ที ่เราม ีSales Force Automation ใหพ้นักงานใช ้เราจะน า AI มาใชม้ากขึน้ 

• ความยัง่ยนื 
ดว้ยตรรกะว่าหากสงัคมอยู่ได ้เราอยู่ได ้โดยเฉพาะเราเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมใต ้เรามส่ีวนรบัผดิชอบมาก ในส่วนของ
น ้า ขยะ อากาศ สิง่เราน้ีเรามโีครงการมากมาย เราใหค้วามส าคญั 

o การใชไ้ฟฟ้ารอ้ยละ 25 ตอ้งมาจากพลงังานทดแทน  
o เรื่องการจดัเกบ็ขยะ การเกบ็ใชพ้ลาสตกิรไีซเคลิ 
o เรื่องทมีงานความหลาก ความเท่าเทยีม 

 
โอกาสการเตบิโตกบัขวดแกว้ 
 
ขวดแก้วสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั เนื่องจากคู่แข่งของเราไม่มีทุกราย โดยเฉพาะอย่ายิง่คู่แข่งหลกัเราไม่ม ีสร้าง 
Barier to entry (อุปสรรคในการเขา้มา) ไม่ใช่แค่มเีครื่องจกัร แต่ตอ้งมทีกัษะและ Supply Chain ตวัขวดเองสรา้งความสวยงาม
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และ Classic หลายคนตอ้งการบรโิภคจากขวดแกว้ เราเป็นเจา้เดยีวในไทยทีอ่อกจากโรงงานแลว้ขวดแกว้จะสวยทุกครัง้เพราะ
เราใช้ฉลากกระดาษ ล้างออกทุกครัง้และใส่ใหม่ทุกครัง้ที่ออกไป เราจะไม่มีรอยขดีข่วน และช่วยลดการใช้พลาสติกลง 
นอกจากนัน้ช่วยสรา้งการเตบิโตอย่างก้าวกระโดด เครื่องจกัรนี้  เราสามารถไปผลติอย่าอื่นได ้อาท ิน ้าชา น ้าผลไม ้และอื่นๆ 
เราตอ้งหาสนิคา้ภายใตล้ขิสทิธิข์อง Coca Cola น าเขา้มา เสนอขายใหผู้บ้รโิภคในภาคใต้ 
 
 เราวางเป้าการกระจายสนิคา้ใหเ้พิม่ขึน้มากกว่ารอ้ยละ 50 และสรา้งรายไดจ้ากธุรกจิขวดแกว้มากกว่ารอ้ยละ 35 โดย
มสีดัส่วนรอ้ยละ 4-5 ของยอดขายรวมทัง้หมดในปี 2568 และในระยะยาวทีร่อ้ยละ 10 ของยอดขายรวมทัง้หมด 
 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 
 
คณุ ประวิทย ์วิโรจน์วงษ์ชยั  ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเหน็ รวม 3 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถามที ่1 Gross Margin (ก าไรขัน้ตน้) ของขวดแกว้กบัของ PET อะไรดกีว่ากนั 
ค าตอบ เดิมที่ Margin ขวดแก้วดีกว่า แต่ ณ ปัจจุบัน PET ดีกว่า เพราะว่ามี Fixed Cost (ต้นทุนคงที่) และ Volume 

(จ านวน) น้อย 
 
ค าถามที ่2 การยา้ยโรงงานจากหาดใหญ่ไปพุนพนิจะเสรจ็เมื่อไหร่ แต่คาดว่าจะมคี่าใชจ้่ายในการยา้ยเมื่อไหร่ บนัทกึในไตร

มาสไหน 
ค าตอบ       เรายา้ยโรงงานไปพุนพนิหมดแลว้ เราก าลงัพจิารณาว่าเราจะท าอย่างไรกบั Asset (สนิทรพัย)์ ของเราทีห่าดใหญ่

เพราะเราปิดโรงงานแลว้ เครื่องจกัรเก่าเกนิกว่าทีจ่ะยา้ยไป อายุ 50-60 ปีแลว้ ไม่คุม้ทีจ่ะยา้ย ค่าใชจ้่ายไม่น่าจะมี
อะไรเพิม่เตมิ การลงทุนกจ็ะมกีารลงทุนเพิม่เตมิทีน่ัน้ เพราะเราจะมโีรงงานเดยีว ไม่ม ี2-3 โรงงาน ไม่มคี่าใชจ้่าย
ซ ๊าซ้อน โลเคชัน่เหมาะสมสุด เพราอยู่ที่กลางภาคใต้ วตัถุดิบเข้ามาที่โรงงานและกระจายออกไป เราคิดว่า 
Strategy ของเราถูกตอ้งแลว้ และเรากจ็ะด ารงการลงทุนอย่างต่อเนื่องต่อไปทีพุ่นพนิ 

 
ค าถามที ่3 ภาษคีวามหวานทีจ่ะไดม้ใีนปี 2568 จะมผีลกระทบต่อหาดทพิยอ์ย่างไร และมแีผนรองรบัอย่างไร 
ค าตอบ ผมไดเ้รยีนใหท้่านทราบแล้ว ถ้าคดิ 12 เดอืนประมาณ 122 ล้านบาท แผนการรองรบัคอืการบรหิารจดัการรายได ้

Revenue Growth Management 
 
คุณ  สิริญชา สิทธิชยัวิเศษ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 1 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม ผลการด าเนินงานต่อไปจะดขีึน้หรอืไม่ 
ค าตอบ ถา้ตามเป้าหมายทีเ่ราวางไว ้เราเชื่อว่าจะดขีึน้ แต่อย่างทีเ่รยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึการเปลีย่นแปลงตัง้แตต่น้ปี เป็น

ภาวะผมไม่ไดเ้หน็มานานแล้ว มากกว่าสบิปี เราไม่เคยเหน็ ความซมึเศรา้ ความไม่แน่นอน ซึ่งเกดิทัว่โลก ไม่ใช่
เฉพาะเรา อย่างไรกด็ถี้า Fundamental หรอืหลกัการ หรอืการปฏบิตั ิผมเชื่อว่าเราจะผ่านไปได ้หลายๆอย่างเรา
ต้องดูการตอบโต้ภาคสากลดว้ย ตอนนี้แรงกระเพื่อมมาจากอเมรกิา เราต้องดูการตอบสนองจากเมอืงจนี ณ วนัน้ี 
ความไม่แน่นอนเนื่องจากนโยบายต่างๆทีเ่กดิรายวนั สนิคา้ของเราเป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือย กจ็ะไดร้บัผลกระทบแรกๆ 
แต่ผมเชื่อว่าเมื่อมกีารตอบโตจ้ากประเทศจนีแล้ว ในบางนโยบาย กจ็ะมกีารปฏบิตัตินตามสากลขึน้ เราเองกต็อ้ง
หาทางใหม่ๆ และ survive ได ้

 
คุณ  พรเลิศ เพียรผาติกลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 1 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
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ค าถาม หาดทพิยม์โีอกาศท าน ้าดื่มผสมโปรไบโอตกิสไ์หม 
ค าตอบ กม็โีอกาสครบั เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Coca-Cola มเียอะมาก แต่ทัง้นี้เราท างานร่วมกยั Coke Thailand เราตอ้งท า 

Market Research เราตอ้งเหน็ความพรอ้มของสนิคา้นัน้ก่อนทีจ่ะเสนอขาย ตอ้งมคีวามมัน่ใจพอสมควร 
 
คุณ  บุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 5 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณุ อมัริท คมุาร ์เซรสธา ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน (CFO) กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถามที ่1 Net Profit Margin (อตัราก าไรสุทธ)ิ  ที่ลดลงจาก 7.6% มาที่ 7.3% และ ทางฝ่ายบรหิารบอกว่ามเีรื่องของOne 

Time หากตดั One Time ออกไป Net Profit Margin (อตัราก าไรสุทธ)ิ จะยงัอยู่ทีปี่ 2023 (พศ 2566) หรอืไม่ 
ค าตอบ       หากตดัออกจะอยู่ทีป่ระมาณเท่าๆกบัปี 2566 
 
 
ค าถามที ่2 ใน One Report ในหน้า 23 มผีลติภณัฑท์ีไ่ม่อดัลม ในปี 2565 2566 2567 ยงัเตบิโตแต่เตบิโตในอตัราทีล่ดลง 
ค าตอบ       เครื่องดื่มทีไ่ม่อดัลมม ี2 ประเภทคอืน ้าเปล่ากบัน ้าผลไม ้ซึ่งเมื่อเปรยีบเทยีบกนัแล้วในปี 2566 ใหไ้ปอยู่อกีหมวด

หนึ่ง ในปี 2567 ไปอยู่อกีหมวด ตวัเลขรวมกนักเ็ยอะขึน้ น ้าดื่มเพิง่เขา้มาในตลาดของเรา ตอนแรกเตบิโตที ่4% 
เพิม่มากขึน้ 8% ปกตแิลว้จะมกีารเตบิโต แต่ไม่เตบิโตเท่ากบัปีแรกๆทีเ่ขา้มาในตลาด 

 
ค าถามที ่3 ในหวัขอ้รายไดอ้ื่นๆลดลงจาก 174 ลา้น เหลอื 114 ลา้น 
ค าตอบ       เป็นตวัเลข Consolidate ซงึรวมบรษิทัและบรษิทัลูก แต่ในปีทีแ่ลว้ปิดบรษิทัลูก จงึไม่มรีายไดต้รงนี้เขา้มา 
 
 
ค าถามที ่4 ในหน้าที ่29 ในส่วนของก าลงัการผลติและปรมิาณการผลติ จะเหน็โรงงานทีห่าดใหญ่และพุนพนิ Utilization Rate 

อยู่ที ่56% ไม่ทราบว่าตรงนี้จะมกีารปรบัขึน้ไหมคะ และมากทีสุ่ดควรอยู่ทีก่ี ่% 
ค าตอบ       ซึ่ง Utilization rate (อตัราการใชป้ระโยชน์) นี้รวมถงึสายการผลติขวดแก้วทีเ่พิง่เรมิในไตรมาส 4 ปีทีแ่ล้ว จงึคาด

ว่า Utilization Rate จะเตบิโตใน 2-3 ปี เตม็ทีค่อื 100% แต่ก่อนถงึ 100% บรษิทักต็อ้งลงทุนใหม่อกีครัง้ 
 
ค าถามที ่5 ขอใหอ้ธบิายขยายความเราตัง้เป้าหมายไวว้่า เรามสีนิคา้ใหม่ประเภทชา ตามทีท่่านไดบ้รรยายไว ้
ค าตอบ      ชาเป็นสนิค้าเดยีวที่เราน ามา introduce มีสินค้าอื่นๆด้วยเช่นนมถัว่เหลือง Dairy กาแฟ energy (เครื่องดื่มให้

พลงังาน) อกีมากมาย Coca Cola มแีบรนด์หมดแล้ว อย่างทีเ่รยีนใหท้ราบว่ามมีากกว่า 200 แบรนด์ ชามคีวาม
เป็นไปได ้ทีเ่ราจะด าเนินการเพิม่เตมิ ปัจจุบนัเราม ีFuze Tea อยู่ในตลาดเป็นชาด า เรื่องนี้เป็นเรื่องทีต่้องท างาน
กบั Coca Cola และไทยน ้าทพิย ์

 
คุณ  สิทธิโชค บุญวณิชย ์ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 2 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถามที ่1 เรื่องภาษีน ้าตาลปีละ 120 ล้านบาท ถ้าขึน้ราคาแล้วยอดขายตก อาจไดไ้ม่คุม้ ขวดแก้วพอขึน้ราคารูส้กึราคาโดด

ขึน้มาเยอะ ระหว่างขวด PET กบักระป๋องอนัไหนตน้ทุนสงูกว่ากนั  
ค าตอบ       เทยีบกนัตรงๆไม่ได ้เพราะคนละขนาด ทัง้สองขึน้กบัราคาวตัถุดบิและต้นทุนน ้ามนั ทัง้สองอนัสูงขึน้แต่ ณ ปีนี้

แนวโน้มราคาวตัถุดบิไม่ไดส้งูขึน้ เราตดิตามราคาตน้ทุนเป็นรายวนั 
 
ค าถามที ่2 โรงงานทีห่าดใหญ่ มโีครงการจะท าอะไรไหม เช่นจุดเชค็อนิ หรอืน ามาท ากจิกรรม แล้วค าว่าหาดทพิย ์ในภาคใต้ 

มสีถานทีไ่หมคะ 
ค าตอบ       ไม่มสีถานทีท่ีภ่าคใตท้ีช่ ื่อหาดทพิย์ 
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คุณ  สมพงศ์ เหมบุตร (อาสาพิทกัษ์สิทธิจากสมคมส่งเสริมู้ลงทุนไทย) ผู้รบัมอบฉันทะ  สอบถามและแสดงความ
คิดเหน็ รวม 1 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม จากเอกสารของท่านระบุว่าขวด PET ทีเ่ป็นแบบ recycle แพงกว่าขวด PET ปกต ิ40% ในกระสงัคมพยายามที่

จะไป recycle มากขึน้ การบรหิารการจดัการ Roadmap ของ PET แบบ Recycle สามารถน าก าไรกลบัมาใหผู้ถ้อื
หุน้มากกว่าเดมิหรอืเท่าเดมิ 

ค าตอบ      ปัจจุบนัในส่วนของ Rpet หรอืพลาสติกที่น ากลบัมารไีซเคลิน ามาท าเป็นบรรจุภณัฑ์ ปัจจุบนัเรายงัใช้น้อยมาก 
เนื่องจากต้นทุนยงัไม่ได ้เราหวงัว่าเมื่อผูป้ระกอบการมาใชม้ากขึน้ Rpet จะลดลง แต่เราไม่นิ่งเฉย เราจะใชม้าก
ขึ้น แต่ไม่ได้จ านวนมากขนาดที่จะกระทบ จนกว่าราคาของวตัถุดบิประเภทนี้จะอยู่ในที่เรารบัได้ เรา balance 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัผลประกอบการ เรามคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีดว้ย 

 
คณุ  นฤกรณ์ จรสับุญไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเหน็ รวม 1 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ 
/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม ขวดน ้าดื่มสมยัก่อนแขง็ๆ ตอนนี้จะย่นๆหน่อย พกพาล าบาก  
ค าตอบ      ทีน่ิ่มลงไปคอืความพยายามทีใ่ชพ้ลาสตกิน้อยลง เพื่อตน้ทุนน้อยลงและดแีต่สิง่แวดลอ้ม เพราะเราใชพ้ลาสตกิมาก 

หากเราประหยดัพลาสตกิได ้ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยลงดว้ย ขวดของหาดทพิย์ไม่ได ้ light weight เท่าขวด
ของไทยน ้าทพิย ์เราเคย light weight (น ้าหนักเบา) แต่ Feedback (ขอ้เสนอแนะ) จากตลาดค่อนขา้งมาก 

 
 
คุณ  นาวิน ชีวพฒันานุกลู ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 2 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถามที ่1 Asset (สินทรพัย์)ที่หาดใหญ่มีแนวโน้มอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จ าท าอะไรกับ Fixed Asset (สินทรพัย์

ถาวร) ต่างๆ  
ค าตอบ       เราก าลงัศกึษากนัอยู่และหาขอ้สรุปอย่างเร่งด่วน เครื่องจกัรยงัสามารถผลติ แต่การหาผูม้าซื้อโอกาสน้อยมาก 

ถามว่าเรามารบัจ้างผลิตได้ไหมแต่เราติดสญัญากับ Coca Cola ไม่สามารถท าได้ แนวโน้มคือขายเป็น scrap 
metal (เศษโลหะ) ไป 

 
 
ค าถามที ่2 แรงงานและพนักงานทีห่าดใหญ่มแีนวโน้มการจดัการอย่างไร 
ค าตอบ       แรงงานทีเ่กีย่วกบัการผลติขวดแกว้ทีห่าดใหญ่นัน้ ใครทีย่า้ยไดก้ย็า้ยไปหมดแลว้ ส่วนใครยา้ยไม่ไดก้ ็retire (ออก

จากงาน) หมดแล้วและไดร้บัเงนิชดเชย แรงงานผลติทีห่าดใหญ่ไดร้บัการด าเนินการหมดแล้ว ส่วนทีห่าดใหญ่ยงั
เป็นส านักงานใหญ่ มคีนท างานหลายรอ้ยคน เรายงัยนืยนัทีอ่ยู่ทีห่าดใหญ่ เพราะเราคดิว่าหาดใหญ่คอืศูนยก์ลาง 
แต่มแีนวคดิหลายๆอย่าง เช่นหากเราเริม่ธุรกจิ เราจ าเป็นตอ้งไปอยู่หาดใหญ่ไหม อยู่ในการพจิารณา 

 
 
คุณ  รฐัพล เสณีตนัติกลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 1 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม หนี้สนิในปี 2567 เพิม่ขึน้เยอะอยู่ และดูในหมายเหตุงบการเงนิพบว่าหาดทพิย์ไดกู้้เงนิจากสถาบนัการเงนิ 550 

ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์ RGB/NRGB เรามคีวามจ าเป็นตอ้งกู้เงนิอย่างต่อเน่ืองเพื่ออะไร เพื่อเพิม่
ก าลงัการผลติ เพื่อขยายโรงงาน หรอืเครื่องเก่าเสยีหายแลว้ 
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ค าตอบ       ธุรกจิเครื่องดื่มน ้าอดัลม จ าเป็นต้องลงทุนล่วงหน้าก่อนความต้องการเกิดขึน้ เราเป็นธุรกจิทีต่้องลงทุนต่อเนื่อง 
เครื่องจกัร RGB/NRGB คอืเครื่องจกัรส าหรบัขวดแลว้ เป็นโอกาสทีจ่ะสรา้งการเตบิโตใหบ้รษิทัในอนาคต  

 
คณุ  เศรษฐวิทย ์อคัรเดชานันท์ ผู้รบัมอบฉันทะ สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 2 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ 
กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถามที ่1 ขอ Focus (เน้น)ไปทีน่ ้าดื่ม การท าน ้าดื่มใหเ้ตบิโตเป็นจาก 8% เป็น 25% เป็นไปไดไ้หม หรอืมากกว่า และเราจะ

ไปดว้ยกลยุทธไหน และดว้ยบรรจุภณัฑอ์ย่างไร 
ค าตอบ       น ้าดื่มมกีารแข่งขนัสูง ผูเ้ล่นหลายราย เรามองว่าจะเตมิโตมากกว่า 8% แต่ในขณะเดยีวกนัเราไม่ตอ้งการการได้ 

Market Share (ส่วนแบ่งการตลาด) ดว้ยการลดราคา การทีจ่ะใช ้strategy (กลยุทธ) แบบลดราคา ไม่ท าแน่นอน 
ดงันัน้การเตบิโตของ market share ของสนิคา้นี้จะเป็นไปอย่างชา้ๆมัน่คง แต่เรากย็งัมเีป้าของเรา เพิม่มากกว่านี้
แต่ไม่ใช่ 40-50% เพราะผู้เล่นเยอะมาก ก าไรน้อย ต้นทุนส่วนใหญ่อยู่ที่บรรจุภณัฑ์ กลยุทธแน่นอนเสนอขาย 
อนาคตอาจม ีreturnable glass (แกว้แบบสามารถคนืได)้ นัน้คอืขอ้ดขีองการลงทุนทีผ่่านมา ใช ้Asset (สนิทรพัย)์ 
ใหคุ้ม้ค่ามากสุด 

 
ค าถามท ี2 Competitive Advantage (ความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั) ของเราคอือะไร เพราะมผีูเ้ล่นหลายราย อะไรทีท่ าให้

เราเหนือคู่แขง่ 
ค าตอบ       จากความสามารถทีเ่ราสามารถผลติน ้าดื่มทีเ่ราเพิง่ลงทุนไป เราสามารถผลติน ้าดื่มขวดแก้วที่ เป็นพรเีมีย่ม ซึ่ง

หลายๆตวัในตลาดปัจจุบนั import (น าเขา้) เขา้มา 
 
 
 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานปี 2567 ของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2567 
และตามที่พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณอัมริท คุมาร์ เซรสธา ประธานเจ้าหน้าที่           
ฝ่ายการเงนิ (CFO) ไดส้รุปเสนอ  

 

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2568  

พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุมได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2567 ทีผ่่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองโดยผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานในปี 2567 ทีผ่่านมา โดยสรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้ 
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งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน  
   หน่วย : ลา้นบาท 

รายละเอียด บริษทัและบริษทัย่อย บริษทั 
สนิทรพัยร์วม 7,314.65 7,059.78 

หนี้สนิรวม 3,192.12 3,202.22 

รายไดจ้ากการขาย 8,129.79 8,110.22 

รายไดร้วม 8,197.64 8,332.19 

ก าไรส าหรบัปี: ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 601.68 620.42 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 1.50 1.49 

 
โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยู่ในงบการเงนิในรายงานประจ าปี 2567 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก QR Code 

ทีป่รากฏบนแบบแจง้การประชุม ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่3 

 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 
คุณ  สิทธิโชค บุญวณิชย ์ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 1 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม ปันผลยงัไดเ้หมอืนเดมิ ขอขอบคุณ ราคาหุน้เราค่อนขา้งนิ่ง เสนอว่าออก warrant   
ค าตอบ       นโยบายในการบรหิารของเราค่อนขา้ง Conservative ในอนาคตอาจจะมโีอกาส แต่ยงัไม่อยู่ในแผนการ 

 
ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีตอินุมตังิบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2567 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ         

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 
 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 254,962,732 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 254,962,732 - 

หมายเหตุ:  ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้น จ านวน 18 ราย คดิเป็นจ านวน 2,997 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุม
จ านวน 160 ราย ถอืหุน้รวมกนัได ้254,962,732 หุน้ 

 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2567 

 พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ ประธานทีป่ระชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมถงึนโยบายบรษิทัฯ ทีม่นีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผล  
ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 – 80 ของก าไรสุทธทิี่เหลอื หลงัจากหกัเงนิส ารองต่างๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัฯ ได้
ก าหนด โดยพจิารณาจากก าไรสุทธติามงบก าไรรวมของบรษิัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึ้นอยู่กับ
กระแสเงนิสด แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
 

ผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2567 บรษิัทมกี าไรสุทธแิสดงไว้ในงบการเงนิรวมเป็นจ านวน 601,706,504 
บาท คณะกรรมการบรษิัทจงึพจิารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2567 ในอตัราหุ้นละ1.05 บาท 
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(หนึ่งบาทห้าสตางค์) รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้นประมาณ 422,017,050 บาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 70.00 ของก าไรส าหรบัปี
ตามงบการเงนิรวม  
 

ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานงวดหกเดอืนแรกไปแล้ว ในอตัราหุน้ละ 0.48 บาท 
(สีส่บิแปดสตางค์) รวมเป็น 192,922,080 บาท เมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2567 บรษิทัคงเหลอืเงนิปันผลทีจ่ะจ่ายเพิม่เตมิส าหรบัผล
การด าเนินการงานงวดหกเดอืนหลงั อกีหุน้ละ 0.57 บาท (หา้สบิเจด็สตางค์) รวมเป็น 229,094,970 บาท โดยการจ่ายเงนิปันผล
ตามอตัราดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั และมขีอ้มูลเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมา
ตามตารางดา้นล่างนี้ 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2567 ปี 2566 
ก าไรส าหรบัปีตามงบก าไรรวม (ลา้นบาท) 601.71 598.04 
สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%) 70.00 70.00 
เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้)                   1.05 

 
ประกอบดว้ย 

                  1.52 
 
ประกอบดว้ย 

1) เงนิปันผลระหว่างกาล 
    ครัง้ทีห่นึ่ง 0.48 บาท/หุน้ 
- โดยมจี านวนหุน้สามญัช าระ

แลว้ 401.92 ลา้นหุน้1/   
(มลูค่าทีต่ราไว ้(Par) :   
0.50 บาท/หุน้) 

- รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
192.92 ลา้นบาท 

1) เงนิปันผลระหว่างกาล 
    ครัง้ทีห่นึ่ง 0.96 บาท/หุน้ 
- โดยมจี านวนหุน้สามญั

ช าระแลว้ 200.96 ลา้นหุน้ 
(มลูค่าทีต่ราไว ้(Par) :   
1.00 บาท/หุน้) 

- รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
192.92 ลา้นบาท 

2) เงนิปันผลระหว่างกาล 
    ครัง้ทีส่อง 0.57 บาท/หุน้ 
- โดยมจี านวนหุน้สามญั 

ช าระแลว้ 401.92 ลา้นหุน้1/ 
(มลูค่าทีต่ราไว ้(Par) :    
0.50 บาท/หุน้) 

- รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
229.09 ลา้นบาท 

2) เงนิปันผลระหว่างกาล 
    ครัง้ทีส่อง 0.56 บาท/หุน้ 
- โดยมจี านวนหุน้สามญั

ช าระแลว้ 401.92 ลา้นหุน้1/ 
(มลูค่าทีต่ราไว ้(Par) :    
0.50 บาท/หุน้) 

- รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
225.08 ลา้นบาท 

รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 422.02 418.00 
 

1/ ทัง้นี้  ทีป่ระชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที ่1/2566 วนัที ่23 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมตัิการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้น  
ทีต่ราไว้ (Par) จาก 1.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น และส่งผลให้มีหุ้นสามัญทีอ่อกและช าระแล้ว
เปลีย่นแปลงจาก 200,960,500 หุน้ เป็นจ านวน 401,921,000 หุน้ ซึง่มผีลตัง้แต่วนัที ่7 กนัยายน 2566 

 
ประธานฯ กล่าวเชญิ พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร อธบิายเพิม่เตมิโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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ในปี 2566 par อยู่ที ่1 บาทในขณะทีปี่ 2567 Par อยู่ที ่0.50 บาท เมื่อน ามาเปรยีบเทยีบใหต้รงกนัที ่Par 0.50 บาทเท่ากนัดงันัน้ปี 
2567 มีเงินปันผล 1.05 บาทต่อหุ้น และปี 2566 เงินปันผลอยู่ที่ 1.04 บาทต่อหุ้น ในขณะที่มีสดัส่วนจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธิ
เท่ากนัที ่70% ก าไรต่อหุน้เท่ากนัที ่1.49 บาทต่อหุน้ 
 
 

 
 
พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 
 คณะกร รมกา ร เห็น สมคว ร เ สนอ ให้ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อหุ้ นพิจ า รณา อ นุมัติ จ่ า ย เ งิน ปั นผลส า ห รับ 
ผลการด าเนินงานปี 2567 ในอตัราหุน้ละ 1.05 บาท (หนึ่งบาทหา้สตางค)์ ซึง่บรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานงวดหกเดอืนแรกไปแล้วในอตัราหุน้ละ 0.48 บาท (สีส่บิแปดสตางค์) เมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2567 คงเหลอืจ่ายเงนิ
ปันผลส าหรบัปี 2567 ทีจ่ะขออนุมตัจิ่ายอกีในอตัราหุน้ละ 0.57 บาท (หา้สบิเจด็สตางค)์  

 
 
 

 ในการนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหว้นัที ่2 พฤษภาคม 2568 เป็นวนัทีก่ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธิ 
ในการรบัเงนิปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่20 พฤษภาคม 2568 อย่างไรกด็ ีสทิธใินการไดร้บัเงนิ
ปันผลดงักล่าวขา้งตน้จะจ่ายเมื่อไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ 

 
 
 
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 

คุณ  อภิชยั โชคสิริกร ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 1 ข้อ และ คุณพงศกร เท่ียงธรรม กรรมการ 
กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม ยงัสงสยัวธิกีารค านวนขอใหอ้ธบิายมากขึน้   
ค าตอบ       เมื่อเรามาดูปีทีแ่ลว้ตอนครึง่ปีแรกของปี 2566 Par อยู่ที ่1 บาท จ่ายไปหุน้ละ 0.96 บาท รวมเป็น192.92 ลา้นบาท 
กลางปีเรามกีาร Split par ที่ Par 0.50 บาทต่อหุ้น จ านวนหุ้นเพิม่เป็น 401.92 ล้านหุ้น เงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ที่สอง 0.56 
บาท/หุน้ จ่ายทัง้สิน้ 225.08 ล้านบาท ดงันัน้ในปี 2566 จ่ายปันผลไปที ่418.00 ล้านบาท ม ีสดัส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไร
สุทริอ้ยละ 70.00  
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ปี 2567 ทัง้ปีซึง่ม ี401.92 ลา้นหุน้ ที ่Par 0.50 บาทต่อหุน้ทัง้ปี เงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ทีห่นึ่ง 0.48 บาท/หุน้ รวมเงนิปันผล
จ่ายทัง้สิน้ 192.92 ล้านบาท ซึ่งเท่ากบัการจ่ายครัง้แรกปี 2566 เงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ทีส่อง 0.57 บาท/หุน้ รวมเงนิปันผล
จ่ายทัง้สิน้ 229.09 ลา้นบาท ทัง้ปีจ่ายเงนิปันผลไปที ่422.02 ลา้นบาท สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธริอ้ยละ 70.00 

 

ที่ประชุมพจิารณาแล้วมมีติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 254,948,732 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0 

รวม 254,948,732 - 

หมายเหตุ:  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นออกจากการประชมุ จ านวน 1 ราย คิดเป็นจ านวน 14,000 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นมาประชมุจ านวน 159 
ราย ถือหุ้นรวมกนัได้ 254,948,732 หุ้น 
 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

พลเอก จรลั กุลละวณิชย ์ประธานทีป่ระชุม ไดม้อบหมายใหคุ้ณยรรยง เมธาพาณิชย์ ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุมดงัต่อไปนี้                                                                      

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 21 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่ง
ในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม 
ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้นี้ มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 คน ดงันี้ 

1. พลตร ีพชัร รตัตกุล  กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนื 
2. นายโยฮนั วลิเลีย่ม มารต์นิ ยนัเซ่น กรรมการอสิระ  
3. นางเคอรร์ี ่แอน ชพิพ ์  กรรมการ 
4. นายสวนิท ์ชาตสุิวรรณ  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายปกรณ์ สุขมุ  กรรมการ  

 
 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการได้
ล่วงหน้า ระหว่างวนัที ่1 พฤศจกิายน 2567 ถงึ 31 ธนัวาคม 2567 แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการ
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ   
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลัน่กรอง  
อย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ ากรรมการที่ครบก าหนดตามวาระทัง้  5 คน เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  
มคีุณสมบตัเิหมาะสม ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างมปีระสทิธภิาพ ใหข้อ้คดิและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการและบรษิัทเป็น
อย่างดตีลอดมา ส าหรบั นายโยฮนั วลิเลีย่ม มารต์นิ ยนัเซ่น มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ ด ารงต าแหน่งเกนิกว่า 9 ปี นับแต่
วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก เป็นผู้มปีระสบการณ์และมคีวามเชีย่วชาญในธุรกิจหลกัของบรษิัทเป็นอย่างสูง ตลอดระยะเวลาที่
ด ารงต าแหน่ง สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง  ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการทัง้ 5 คน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
เลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ทัง้นี้ ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ และเสนอใหท้ีป่ระชุม
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ผู้ถือหุ้นพจิารณาเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุม 
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่4  
 

อนึ่ง กรรมการทัง้ 5 คนดงักล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่  ไม่เคยรบัโทษจ าคุก 
ในความผดิเกีย่วกบัทรพัย์ทีไ่ดก้ระท าโดยทุจรติ และไม่ไดป้ระกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ใน นิตบิุคคลอื่นทีม่ี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั 
  

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ไดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบถงึคุณสมบตัขิองกรรมการและ
กรรมการอสิระทัง้ 5 คน ทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี้ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า บุคคลทีจ่ะเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการ
และกรรมการอิสระมคีุณสมบตัิเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง และได้ผ่านการพจิารณาตามกระบวนการที่
บริษัทก าหนดเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลัน่กรองคุณสมบตัิจาก
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแล้ว จงึมมีติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีถ่งึก าหนดตอ้งออกตามวาระ ไดแ้ก่ พลตร ีพชัร รตัตกุล
, นายโยฮนั วลิเลี่ยม มาร์ติน ยนัเซ่น, นางเคอร์รี่ แอน ชพิพ์, นายสวนิท์ ชาติสุวรรณ, และนายปกรณ์ สุขุม กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

  
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถามและไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดถามค าถามในวาระนี้ ประธานฯ 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตเิป็นรายบุคคล  

 
ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากเลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 5 คน กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

1. พลตรี พชัร รัตตกลุ:    กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / ประธานคณะกรรมการความยัง่ยืน 
มต ิ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 254,919,932 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0 
รวม 254,919,932 - 

2. นายโยฮนั วิลเล่ียม มาร์ติน ยนัเซน่: กรรมการอิสระ 

มต ิ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 254,603,432 99.8862 
ไม่เห็นด้วย 290,000 0.1137 
งดออกเสียง 26,500 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 254,919,932 - 
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3. นางเคอร์ร่ี แอน ชิพพ์:    กรรมการ 
มต ิ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 254,786,932 99.9487 
ไม่เห็นด้วย 130,600 0.0512 
งดออกเสียง 2,400 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 254,919,932 - 

 
4. นายสวินท์ ชาติสวุรรณ:    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

มต ิ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 254,900,532 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 19,400 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 254,919,932 - 

 
5. นายปกรณ์ สขุมุ:   กรรมการ  

มต ิ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 254,745,832 99.9487 
ไม่เห็นด้วย 130,600 0.0512 
งดออกเสียง 43,500 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 254,919,932 - 

หมายเหตุ:  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นออกจากการประชมุ จ านวน 3 ราย คิดเป็นจ านวน 28,800 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นมาประชมุจ านวน 156 
ราย ถือหุ้นรวมกนัได้ 254,919,932 หุ้น 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2568  
 พลเอก จรลั กุลละวณิชย ์ประธานทีป่ระชุม ไดม้อบหมายใหคุ้ณยรรยง เมธาพาณิชย์ ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุมดงัต่อไปนี้                                                                      

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 28 ก าหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัตามที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนดไว้
เป็นคราวๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงกไ็ด้ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกบัผล
ประกอบการของบรษิทั และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมเทยีบเคยีง
ได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรั กษากรรมการ 
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ที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท เสนอคณะกรรมการให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนปี 2568 
ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยเปรยีบเทยีบกบัปี 2567 ดงันี้ 
 

1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

 

รายละเอียด ต าแหน่ง 

ปี 2568 ปี 2567 

ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ปี) (บาท/คน/ครัง้) (บาท/คน/ปี) (บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการบรษิทั ประธาน 279,000 22,000 266,000 21,000 

กรรมการ 201,000 22,000 191,000 21,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 279,000 5,500 266,000 5,200 

กรรมการ 201,000 5,500 191,000 5,200 

คณะกรรมการสรรหา ประธาน 44,000 5,500 42,000 5,200 

และพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการ 22,000 5,500 21,000 5,200 

คณะกรรมการก ากบัดแูล ประธาน 44,000 5,500 42,000 5,200 

กจิการและบรหิารความเสีย่ง กรรมการ 22,000 5,500 21,000 5,200 

คณะกรรมการความยัง่ยนื ประธาน 44,000 5,500 42,000 5,200 

 กรรมการ 22,000 5,500 21,000 5,200 
 

2. ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ  :  ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หน้าที ่ (Directors’ and Officers’ 
Liability Insurance หรอื D&O) 

3. เงนิโบนัสกรรมการ  :  ส าหรบังวดผลการด าเนินงานปี 2567 เสนอใหจ้่ายเงนิโบนัสใหแ้ก่กรรมการทัง้คณะ 
ในจ านวนเงนิไม่เกนิ 3,990,000 บาท โดยคณะกรรมการบรษิทัจะจ่ายใหแ้ก่กรรมการทุกคนจ านวนเท่าๆ กนั 
เป็นเงนิจ านวน 285,000 บาทต่อคน 

 
คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนปี 2568 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย           
ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้    

 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถามและไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดถามค าถามในวาระนี้ 
 
ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย     

ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้ 
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มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 254,762,332 99.9420 
ไม่เหน็ดว้ย 130,600 0.0512 
งดออกเสยีง 17,000 0.0066 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 254,909,932 100.000 

     
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2568 

พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุมดงัต่อไปนี้                                                                      

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 58 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชี
ทุกปีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืก บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั (KPMG) เป็นส านักงานสอบบญัชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2568 เนื่องจากมชีื่อเสียง มีศกัยภาพ มีมาตรฐานการ
ท างานทีด่ ีมปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีมกีระบวนการหรอืเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการตรวจสอบบญัชทีีม่ ี
ประสทิธภิาพ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิ รวมทัง้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา  

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผูท้ าการตรวจสอบ แสดงความเหน็ และลงลายมอืชื่อ
ในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

1. นางสาวชนารตัน์ จนัทรห์วา  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9052 
  (ไม่เคยลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั)  หรอื 
2. นางสาวฌลัลกิา ปัญญา  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11872 
  (ไม่เคยลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั)  หรอื 
3. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5752 
  (ไม่เคยลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั) 
 

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ส านักงานจะจดัใหผู้ส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ท่านอื่นในสงักดัของบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีผู่ส้อบบญัชแีทน 

 

ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชชีุดเดยีวกบับรษิทัย่อย ไม่มคีวามสมัพนัธ์ และ/หรอื  มส่ีวนได้
เสยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าสอบบญัชสี าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2568 ส าหรบัการตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการ
และงบการเงนิรวมประจ าปีและการสอบทานงบการเงนิดงักล่าวรายไตรมาส เป็นเงนิจ านวน 1,885,000.00 บาท (หนึ่งลา้นแปด
แสนแปดหมื่นหา้พนับาทถว้น) เพิม่ขึน้จากปี 2567 จ านวน 50,000.00 บาท หรอื เพิม่ขึน้ 2.72% ดงันี้   

หน่วย : บาท 
ประเภทค่าตอบแทน ปี 2568 ปี 2567 เพ่ิมขึ้น % 

1. ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)     
- ค่าสอบบญัชปีระจ าปี 1,555,000.00 1,505,000.00 50,000.00 3.32% 
- ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส  

          (รวม 3 ไตรมาส) 
330,000.00 330,000.00 - 

 

          รวมค่าสอบบญัชี 1,885,000.00 1,835,000.00 50,000.00 2.72% 
2. ค่าบริการอ่ืน ๆ (None-audit fee) - ไม่มี - - ไม่มี - - - 
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คณะกรรมการได้พจิารณาและมมีติเห็นชอบตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ไดแ้ก่ นางสาวชนารตัน์ จนัทร์
หวา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9052 หรอื นางสาวฌลัลกิา ปัญญา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11872 หรอื นางสาวมารษิา 
ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2568 และอนุมตัคิ่าสอบบญัชปีระจ าปี 2568 ส าหรบัการตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมประจ าปี
และการสอบทานงบการเงนิดงักล่าวรายไตรมาส เป็นเงนิจ านวน 1,885,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหา้พนับาท
ถว้น) โดยไม่มคี่าบรกิารอื่น 

 
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถามและไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดถามค าถามในวาระนี้ 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง       

ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 
มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 254,609,932 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 254,609,932 - 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 

 

ในวาระนี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัในการซกัถาม และเสนอขอ้คดิเหน็ได้อย่างเต็มที่
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามในระบบออนไลน์  
 
คณุ  ก้อนทอง นนทรีวีระชยั ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเหน็ รวม 1 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม อยากเสนอแนะ ผมเคยเจอฝาขวดของยีห่อ้อื่น ฝาตดิอยู่กบัตวัขวดเผื่อจะน าไปใชใ้นลอ็ตต่อไป 
ค าตอบ       ขอบคุณครบั เราคดิอยู่มาสกัพกัแล้ว ก าลงัเทยีบขอ้ดขีอ้เสยี ขอ้ดคีอืช่วยในการรไีซเคลิ เราก าลงัคดิอยู่ และมี
แนวโน้มว่าจะท าเช่นเดยีวกนั 
 
คุณ  สิทธิโชค บุญวณิชย ์ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 1 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม เขา้ใจว่าฝาที่แนะน ามาท าให้ฝาจดัเก็บได้ง่าย หาดทพิย์ขาด 14 จงัหวดัภาคใต้ การกระจายสนิค้าให้หา้งต่างๆ 

ต้องเอาของไปทีว่งัน้อยก่อนไหมครบัแล้วกระจายสนิคา้ทัว่ประเทศ อย่างโลตสัสนิคา้เราส่งตรงทีโ่ลตสัไหมครบั 
และแนะน าให้ผู้จ าหน่ายน ้าอัดลมรายใหญ่ร่วมมือกันเพื่อต่อรอง หากมีนโยบายการเปลี่ยนแปลงใดๆจาก
ต่างประเทศ และขอขอบคุณบริษัท หาดทิพย์ ที่จดัการประชุมแบบ Hybrid เพราะเปิดโอกาสให้ถามค าถาม
ออนไลน์และใหผู้ล้งทุนมาเจอหน้าเจอตา ไดซ้กัถาม  

ค าตอบ       เราส่งทีศู่นยก์ระจายสนิคา้ของโลตสัทีสุ่ราษฎรธ์านี และขอขอบพระคุณส าหรบัคอมเมน้ตต์่างๆ 
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พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ /ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านทัง้ทีอ่ยู่ทีน่ี้และทางบ้านทีใ่หค้วาม
สนใจบรษิทั เป็นก าลงัใจของเราทีท่่านใหค้วามสนใจ เราจะน าความหวงัดแีละความห่วงใยของท่านไปบรหิารจดัการ 

พลเอก จรลั  กุลละวณิชย ์กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุมฯ กล่าวต่อทีป่ระชุมว่า  
 
ในนามของคณะกรรมการบรษิัทของท่าน และในนามผู้บรหิาร ขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ขอขอบพระคุณท่าน

ผูส้อบบญัชจีากเคพเีอม็จ ีภูมไิชย ทีป่รกึษากฎหมาย และอาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีส่ละ
เวลามา และหวงัว่าจะพบกนัอกีปีหน้า พบกนัในการประชุมใหญ่คราวหน้าและขอปิดการประชุม  

 
ผู้ด าเนินรายการ สรุปโครงการ Care The Bear ในการจดัการประชุมฯ ครัง้นี้สามารถลดปรมิาณคาร์บอนฟุต   

พริ้นท์หรือลดโลกร้อนได้ 1,523.17 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า (kgCO2e) เทียบเท่าการดูดซับปริมาณก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดข์องตน้ไม ้169 ตน้  

 

 
ปิดประชุม เวลา 17:00 น. 
 
 
 
 

      (พลเอก จรลั กุลละวณิชย)์  
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
    ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุม                              
     

       
 

                             (นางสาวมารสิา สงัวรนิตย)์ 
                                                       เลขานุการบรษิทั   
 
 
 
ส านักเลขานุการบรษิทั 
โทร. +66 2391 4488 ต่อ 103 
 
 

รบัรองความถูกตอ้ง 
 

      
     พลตร ี  
               (  พชัร  รตัตกุล  ) 

    กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 


